

เดลินิวส์

# ซอฟต์แวร์สกัดเว็บ

## ต้องห้าม

### เตรียมกำลังขจัดภัย

## อินเทอร์เน็ต

**ป**รากฎเป็นข่าวบ่อยครั้งสำหรับภัยทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเรื่องของเว็บตามกอนาจาร ซึ่งช่วงที่ผ่านมา มีความพยายามในการแก้ไขปราบปรามคัดช่องทางกอนาจารเพื่อผู้หลายครั้ง

อย่างที่เพิ่งผ่านไปต้นเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันไปร่วมถือฉลากทุกประเภท ซึ่งในเนื้อหาโดยข้อ ผู้ใดประสงค์แจกจ่ายแสลง ฮวดท่า ผิดแต่ประชาชนหรือทำให้เผยแพร่ ซึ่งเอกสาร ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ แดบบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งพิมพ์ดังกล่าว มีโทษจำคุก ปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะบังคับใช้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์รวมถึงสื่อทุกประเภทอย่างจริงจังจึงมีการนำเสนอให้ทราบกัน

ในโลกของอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่ไพศาล นอกจากประโยชน์เพิ่มเติมความรู้ อีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ถึงอันตรายภัยแฝงที่นำพารวมกับการใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากมาตรการกฎหมาย การสร้างเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยเสริมกำลัง แก้ไขป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่ผ่านมามีเสียงพูดอึงไม่น้อยเช่นกัน

ณวัฒน์ วชิรสังวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูแลการแก้ไขและป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต เล่าถึง เฮาส์ คีปเปอร์ (HOUSE KEEPER) โปรแกรมที่พร้อมมอบให้ผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามืออินเทอร์เน็ต การแก้ปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ตของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นภาพลามกอนาจาร เนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมการใช้เว็บไม่เหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้เครื่องมือชิ้นนี้จะช่วยป้องกันภาพลามก การเล่นเกมแก้ปัญหาคิดเกมของเยาวชนให้ผู้ปกครองได้นำไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน

ก่อนหน้ามีการจัดตั้งหน่วยงานสารวัตรอินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันในชื่อ ไซเบอร์อินสเปกเตอร์ขึ้นมาเพื่อดูแลพิทักษ์อินเทอร์เน็ต ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจำนวนไม่น้อยที่ถูกบล็อกและจากข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

“การสร้างวัฒนธรรมหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเรื่องพิทักษ์อินเทอร์เน็ตที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ พินัยเกล้านี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต่างต้องมีส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหา ไอซีที ไซเบอร์แคร์ (ICT Cyber Care) โครงการที่กระทรวงจัดทำขึ้นต่อยอดโครงการ

“ในโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่ไพศาลนอกจากประโยชน์เพิ่มเติมความรู้ อีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ถึงอันตรายภัยแฝงที่มาพร้อมกับการใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้มาตรการกฎหมาย การสร้างเครื่องมือพัฒนาเทคโนโลยียังช่วยเสริมกำลังแก้ไขป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต”

ไอซีทีไซเบอร์คลีน (ICT Cyber Clean) ในโครงการไอซีที ไซเบอร์แคร์แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ICT Gate Keeper เป็นการเฝ้าระวังภัยจากอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายและวงจรถื่อมต่อระหว่างประเทศ (Gateway) ซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์โดยโคมทราวิทย์ชาติเกษตรศาสตร์โดยไอซีทีมอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ เป็นการเฝ้าระวังปิดกั้นข้อมูลไม่เหมาะสมตั้งแต่ต้นทาง

ส่วนอีกอัน



KEEPER) ซึ่งจัดทำแผ่นซีดีรอมแจกฟรีให้กับผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจให้นำแผ่นโปรแกรมไปติดตั้งบน

ย่อย ส่วน แวก ก็คือ แคร่ เป็นโซลูชันที่ปิดกั้นเว็บไซต์อนาจาร เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงมีข้อมูล ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์



หนึ่งเป็นการดูแลประชาชนถึงที่บ้าน อันหลังนี้เรียกว่า เฮาส์ คีพเปอร์ (HOUSE



เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงก็ได้” ในโปรแกรมนี้จะมี 3 ส่วน

ต่อมาเป็นเครื่องมือที่ต่อออกจากไซเบอร์คลีน แต่เป็นไซเบอร์คลีนภาคประชาชน

เรียกว่า *พีเพิลสกิน* ส่วนนี้จะติดตั้งไอคอนไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่พบเห็นภาพตามกอนาจารและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม กลัดเข้าไปแจ้ง เป็นการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเฝ้าระวัง ซึ่งถ้าไม่มากมายก็จะแจ้งตักเตือนให้ปรับปรุงเป็นต้น

ส่วนสุดท้าย *สมาร์ตเกมเมอร์ (Smart Gamer)* เป็นส่วนของเกมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาติดเกม ควบคุมการเล่นเกมของเด็ก ๆ ก่อนติดตั้งมีข้อเสนอว่าผู้ปกครองควรทำความเข้าใจกับเด็กก่อนด้วยว่าโปรแกรมจะให้ผู้ปกครองเป็นผู้กำหนดระยะเวลาของการเล่นเกม ช่วยดูแลในเรื่องเกมที่มีความรุนแรงไม่เหมาะสมกับช่วงวัยซึ่งทั้ง 3 ส่วน น่าจะทำงานได้ครอบคลุม แต่แน่นอนที่สุดก็คงต้องประเมินผลและอัปเดตให้ทันสมัยต่อไป

นอกจากโปรแกรมนี้ที่จะเป็นตัวช่วยผู้ปกครองเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก ๆ ให้ห่างไกลจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 10 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเว็บไซต์ กอนาจาร กลุ่มเว็บกระตุ่นอารมณ์ทางเพศ กลุ่มเว็บขายยาเสพติด แอลกอฮอล์ เว็บพนัน กลุ่มเว็บสอนให้ความรุนแรง ทารุณ สอนเพศศึกษาแบบผิด ๆ ให้ความหยาบคาย สอนขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ผู้วิจัยเพิ่มเติมฝากคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้อินเทอร์เน็ตว่าการตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรวางไว้ในที่โล่ง ผู้ปกครองสามารถมองเห็นหน้าจอระหว่างที่เด็ก ๆ ใช้งานได้อีกทั้งผู้ปกครองควรเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์รู้จักเข้าใจการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสม แลยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีร่วมกันได้อีกด้วย

อินเทอร์เน็ตห้องเรียนทั่วโลก กว้างใหญ่ ในความทันสมัยของเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์และโทษก็ยังคงรู้จักเข้าใจวิธีการใช้ที่เหมาะสมคุ้มค่า

เช่นเดียวกับการป้องกัน แก้วแม้จะมีเครื่องมือเป็นตัวช่วย แต่ก็คงไม่แน่แท้ยิ่งขึ้นเท่ากับความรับผิดชอบที่ต้องมีร่วมกัน.